
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๔  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมังกร  แก้วพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน  ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๓. นายศรีนวน  อ าพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๔. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๕. นายส ารวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๖. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๗. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๘. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๙. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๐. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๒. นายประวิท  ผลาหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๓. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๔. นายจ าเนียร  บ่างสมบูรณ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นายเฉลย ธนะภูมิชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นายณดนธ์  พรศิลป์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางศิริพร ชาญชาติณรงค์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นายเนตรวัฒน์  ใจสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่าน 
      ประธานสภากรุณาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ ทุกท่านยืนขึ้นครับ
      (ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย) ผมขออนุญาตท่าน 
      ประธานสภาอ่านประกาศเทศบาล 
        ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
      ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าเกษม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนการประชุม
สภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัย ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีก าหนด ๓๐ วันนั้น
    

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ถึ ง วั น ที่  ๓ ๐  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
๒๕๖๕        
         

       จึงประกาศเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
         ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
          มังกร  แก้วพัฒน์ 
          (นายมังกร  แก้วพัฒน์)  
           ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       วันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอใหม ่
        ๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
        ๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 



       -๓- 
 
      ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ        
              
      บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 
     ท่าเกษมได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษมและด าเนินการ
     ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ    จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – ๑๙  ก็ขอให้ทุกท่านรักษา 
     สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายมังกร แก้วพัฒน์  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยสามัญสมัย ๑ ครั้งที๑่ 
ประธานสภาฯ   เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  มีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
นายสมบูรณ์ ยรรยง  - เรียนท่านประธานสภา ผมสมบูรณ์ ยรรยง  ขอสอบถามรายงานประชุมหน้า ๘ 
สมาชิกสภาเทศบาล   “กรณีที่การขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๑๖๐ เมตร ผู้ใช้สามารถเข้าไปติดต่อขอให้การ
     ไฟฟ้าด าเนินการได้เลย” ผมเข้าใจว่า ๑๕๐ เมตร จริงแล้วควรเป็นตัวเลขใดระหว่าง 
     ๑๕๐ เมตรหรือ ๑๖๐ เมตร 
ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด - ตามท่ีท่านสมาชิกฯสอบถามการขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๑๖๐ เมตรครับ 
เลขานุการนายก    
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีข้อแก้ไขผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯรับรองรายงานการประชุม ครั้งก่อน (ยกมือ)  
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
     ๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ การโอน 
เลขานุการสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ด้วยเทศบาลต าบลท่าเกษม มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
     รายจ่ายในหมวดงบลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย
     ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหาร
     กิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการดังนี้ 
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     โอนลด 
      แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
     ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
     งบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
     โอนลดจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๑๘,๐๐๐ บาท 
     โอนเพิ่ม 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน  

๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า งบประมาณตั้งไว้ ๕๒๑,๐๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 
๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม จ านวน ๕๓๓,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ  ๑ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
 งบประมาณท่ีขอโอนลดทั้งสิ้น จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

      งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
มีสมาชิกฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

นายวิเชียร สุคนธประทีป  - ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ คือฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม เพ่ือจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จ านวน ๕๒๑,๐๐๐  บาท เนื่ องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ิมเป็น ๕๓๓,๐๐๐ บาท จึง
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม ๑๒,๐๐๐ บาท น าเรียนสภาเทศบาลต าบล 

  ท่าเกษม พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้หรือไม ่
นายณรงค์  พิดา   - เรียนท่านประธาน ผมณรงค์ พิดา สมาชิกสภาฯเขต ๒ ขอเรียนสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องรถแทรคเตอร์ว่าเป็นประเภทใด ใช้งานลักษณะใดครับ 
นายวิเชียร สุคนธประทีป  - ขอน าเรียนว่ารถแทรคเตอร์นั้นเป็นรถไถขนาด  ๔๐ แรงม้า ขณะเทศบาลฯจัดท า 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น ราคา ๕๒๑,๐๐๐  บาท แต่ขณะนี้ราคา

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ -ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมว่าราคาครุภัณฑ์ได้มีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเทศบาล 
เลขานุการสภา ได้จัดท าเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว 

แต่เนื่องจากเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาจึงต้องขออนุมัติโอน
เพ่ิมจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า จ านวน ๑ คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังไม่น้อยกว่า ๔๐ 

แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที 
๓) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ 

เกียร ์
๔) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสเตติค 
๕) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน 
๖) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด 
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จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันได้ปรับราคาขึ้นมาเป็น ๕๓๓,๐๐๐ 
บาท  เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ เรียนชี้แจงให้ทราบครับ 

นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๒ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     
มติที่ประชุม อนุมัติ          ๑๒   เสียง 

 ไมอ่นุมัติ        –   เสียง 
งดออกเสียง     –   เสียง 
๓.๒ ขออนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภา   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
     งบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
     เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบล 
     ท่าเกษมมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
     เนื่องจากมีการแก้ไขจ านวนของรายการครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดซื้อ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (Molds 
     แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 
      ข้อความเดิม 
     - เพ่ือจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต(Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม จ านวน ๒ ชุด โดยมี
     คุณลักษณะดังนี้ 
      - แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซม. มีความหนา 
      ๑ ซม. สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้สนิท 
      - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ 
     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
     งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
      ข้อความใหม่   
     - เพ่ือจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต(Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม จ านวน ๑ ชุด โดยมี
     คุณลักษณะดังนี้ 
      - แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซม. มีความหนา 
      ๑ ซม. สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้สนิท 
      - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ 
     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
     งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ๒ เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
มติที่ประชุม  อนุมัติ          ๑๒   เสียง      
   ไมอ่นุมัติ        –    เสียง 

งดออกเสียง     –    เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ นั้นมีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวิท  ผลาหาญ  - เรียนประธานสภา ผมนายประวิท ผลาหาญ สมาชิกสภาฯเขต ๒ ผมขอขอบคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก ที่ผลักดันโครงการลอกท่อระบายน้ าเพ่ือ 
     บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีเพราะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปัญหาก็ยังไม่
     จบ ก็ยังมีช่วงบ้านแสวงกับกาหลงเหมือนเดิมตอนนี้ที่มีการลอกท่อเสร็จไปแล้วก็ยัง
     มีดินอยู่บนผิวถนน ก็ได้ปรึกษากับท่านเลขาฯจะน ารถไปดันปัญหาก็ยังไม่จบ ก็เลย
     เสนอให้ท าฝาทึบไปเลยเพ่ือป้องกันดินไหลกลับลงไปท่อ  และมีบ้านข้างหลังบ้าน
     แสวงและบ้านกาหลง สาเหตุมาจากการถมดินสูงและบ้านที่อยู่ด้านหลังได้รับ 
     ผลกระทบจากการไหลของดินมาปิดทางน้ า ท าให้น้ าไหลออกไม่ได้เกิดการท่วมขัง
     เมื่อมีฝนตก ขอให้ลงไปดูจุดนี้ด้วย และถนนซอยทับใหม่ แยกร้านบูรณะภัณฑ์ 
     ชาวบ้านต้องการป้ายบอกทาง แยกมาเทศบาล ทั้งสองฝั่ง ขอบคุณครับ 
นายวิเชียร  สุคนธประทีป - ตามท่ีท่านสมาชิกฯได้เสนอมานั้น เหตุดังกล่าวเกิดจากประชาชนได้กระท าการ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ถมดินสูงมาก ต้องให้เจ้าของที่ดินด าเนินการแก้ไขไม่ให้ดินไหลออกมาถนน เพ่ือ 
     ไม่ให้เกิดปัญหาเดิม การท าฝาท่อทึบก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง น้ าก็ยังไหลไป
     ตามทางเกิดการอุดตันอีกเช่นเคย จึงขอให้พูดคุยกับเจ้าของที่ดินด าเนินการแก้ไข
     ป้องกันไม่ให้ดินไหลลงมาถนน ส่วนทางแยกผมเสนอให้ใช้กระจกเลนส์นูนเพ่ือให้
     สามารถมองเห็นรถที่สัญจรได้ เพ่ิมการมองเห็นก็จะมอบหมายกองช่างไปส ารวจและ
     พิจารณาให้ขอบคุณครับ 
นายมานพ เพาะแป้น  -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมมานพ เพาะแป้น ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝากขอบคุณ ที่ท่านเลขาฯได้พาพนักงานไปส ารวจร่องน้ า ท่อระบายน้ า แต่ปัญหาก็
     ยังมีทุกท่ี เพราะถนนยังเป็นลูกรังอยู่ ก็มีการร้องขอลูกรังเพ่ือให้สามารถสัญจรไปมา
     ได้สะดวก เช่น ซอยบ้านตาโมไปเชื่อมเขต อบต.ท่าเกษม ไปยังถนน ๓๕๙ เพราะ
     ถนนเส้นนี้ยังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินลูกรังอยู่ ถ้ายังไม่ด าเนินการเป็นถนนคอนกรีตก็
     ขอให้น าลูกรังไปลงก่อน ขอขอบคุณครับ 
นายสมบูรณ์  ยรรยง  - เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ผ่านมาที่ฝ่ายบริหารโดยกองสาธารณสุขฯได้ด าเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  การลอกท่อ ท าให้น้ าไหลระบายได้ดีแต่ยังมีอีกซอย คือซอย ๖ บ้านทนายที่ท่านไป 
     ตัดถนนให้แล้วมีบ้านจัดสรร ทางแคบขณะนี้เข้าฤดูฝนยังไม่ไปด าเนินการวางท่อจาก
     ศาลากลางบ้านชุมชนย่อยที่ ๑ ก็ขอให้ด าเนินการ ขณะนี้เจ้าของที่ดินที่บริจาคได้น า
     ดินมากลบท่อที่เทศบาลวางจากจากศาลากลางบ้านมา เนื่องจากปีก่อนมีปัญหาจาก
     ศาลากลางบ้านน้ าเสียจากนายสุทินไหลออกมาเข้านาชาวบ้าน ก็เลยน าดินลูกรังไป
     กลบท่อไว้ จึงขอให้เทศบาลด าเนินจากท าท่อระบายน้ าให้เรียบร้อย ขอบคุณครับ 
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นายวิเชียร  สุคนธประทีป - ตามท่ีท่านสมบูรณ์เสนอมานั้นก็มอบหมายให้ท่านเลขาฯด าเนินการต่อ ส่วนของ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ท่านมานพ เพาะแป้น โครงการถนนลูกรัง ขณะนี้โครงการทุกโครงการได้ผู้รับเหมา
     เรียบร้อยแล้ว และได้ท าสัญญาแล้ว ส่วนถนนที่ท่านมานพเสนอนั้นรออีกสักครู่ ก็จะ
     น าเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมาด าเนินการขอรับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการครับ 
     และขอเชิญเข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คือ โครงการลอก
     ท่อระบายน้ าบริเวณถนนเส้นทับใหม่ อีกโครงการเข้ามาเม่ือวานคือโครงการ 
     กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๓๐  
     พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะสระหนองด่าน โดยในวันงานมีท่านนายอ าเภอ
     เมืองสระแก้ว เข้าร่วมโครงการ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา 
     สถานที่ดังกล่าว        
 

นายมังกร  แก้วพัฒน์  - มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

               (ลงชื่อ)                                      เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 

 
     (ลงชื่อ)                                       ผู้บันทึกการประชุม 
      (นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์) 
 
 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2565 เห็นว่าถูกต้องตรงกับความจริง 
 
  
              (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ 
                 (นายสมบูรณ์ ยรรยง) 
     
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 

                (นายแสวง จันทกุมาร) 
  
              (ลงชื่อ)                                กรรมการ 

                  (นายณรงค์ พิดา) 
 

 รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 
 
              (ลงชื่อ)                               ประธานสภาเทศบาล 
      (นายมังกร  แก้วพัฒน์) 



 


